



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

10 กรกฎาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 9 ก.ค. ผู้ติดเชื้อใหม่ 9,276 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 317,506 ราย หายป่วยสะสม 240,077 ราย อยู่ระหว่างรักษา 74,895 ราย อาการหนัก 2,685 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 701 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 72 ราย เสียชีวิตสะสม 2,534 ราย ฉีดวัคซีนแล้ว 11,975,996 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 186,814,802 ราย เสียชีวิต 4,034,806 ราย รักษาหาย 170,873,701 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ สหรัฐฯ** บ.ไฟเซอร์กำลังพัฒนาวัคซีนโดสกระตุ้นเพื่อป้องกันสายพันธุ์เดลต้า โดยในเดือน ส.ค. จะยื่นเรื่องต่อ FDA ขออนุญาตการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้แก่ผู้ได้รับวัคซีนครบเกิน 6 เดือน **แคนาดา** ประชาชนราว 78% ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 โดสแล้ว นายกฯ ยืนยันไม่มีแผนรับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่ฉีดวัคซีนโควิด **คิวบา** ระบุ วัคซีนซิเบรนา 2 ซึ่งรวมถึงซิเบรานา พลัส ที่เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นของคิวบา มีประสิทธิภาพป้องกันโรคโควิดได้สูงถึง 91.2% ในการทดลองทางคลินิกระยะสุดท้าย **เยอรมัน** ร้านขายยาเริ่มออกพาสปอร์ตวัคซีนแบบดิจิทัลแก่ผู้หายป่วยจากโควิด 19 และประกาศให้สเปนเป็นพื้นที่เสี่ยงโควิด 19 **จีน** มีวัคซีนที่ผ่านการอนุมัติให้เข้าสู่การทดลองทางคลินิก 22 ตัวแล้ว **สิงคโปร์** เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่สถานการณ์โควิด 19 มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดี คาดว่าจะฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรเกินครึ่งภายในสิ้นเดือนนี้ รัฐบาลเตรียมประกาศคลายล็อก **เกาหลีใต้** ยกระดับสถานการณ์ในกรุงโซลเป็นวิกฤตการณ์ขั้นสูงสุด หลังพบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 1,316 ราย **ออสเตรเลีย** ยกกระดับมาตรการควบคุมในนครซิดนีย์ จำกัดการเดินทาง ให้สั่งซื้อของจากร้านค้า และอาจขยายระยะเวลาล็อกดาวน์

ประเด็นสำคัญ

1.ศบค.ยกระดับมาตรการคุมโควิดพื้นที่สีแดง 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, คมชัดลึก โปสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, nationtv, innnews, kapook, tnnthailand, amarintv, ประชาชาติ)

-ที่ประชุม ศบค. เห็นชอบยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 เป็นเวลา 14 วัน ในพื้นที่ 10 จังหวัด ตั้งเป้าลดจำนวนผู้ป่วยให้ได้ภายใน 2-4 สัปดาห์ จำกัดการเดินทางตั้งแต่ 10 ก.ค. เป็นต้นไป และมีมติให้ขยาย พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินถึงเดือน ก.ย. ขอให้ WFH 100 % ยกเว้นงานบริการที่จำเป็นและงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขปกศ ประชาชนขอให้งดการเดินทางโดยไม่จำเป็น ยกเว้น ไปซื้ออาหาร ไปโรงพยาบาล และฉีดวัคซีน ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 6 จังหวัด ไม่ออกนอกเคหสถานช่วงเวลา 22.00-04.00 น. เว้นแต่มีความจำเป็น ร้านสะดวกซื้อปิดเวลา 21.00-04.00 น. ห้างสรรพสินค้าเปิดได้เฉพาะร้านที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคถึง 21.00 น. ร้านอาหารห้ามบริโภคในร้าน เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. ส่วนระบบขนส่งสาธารณะปิดเวลา 23.00-03.00 น. ให้ระดมฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและโรคเรื้อรังในกทม.และปริมณฑล เร่งจัดบริการแบบ home isolation และ community isolation และขอความร่วมมือประชาชนเน้นมาตรการป้องกันส่วนบุคคลสวมหน้ากากอนามัยทั้งในบ้านและสถานที่ทำงาน มีผลตั้งแต่ 12 ก.ค. เป็นต้นไป แต่ให้เริ่มตั้งด่านปฏิบัติงานตั้งแต่ 10 ก.ค.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, sanook)

-นายกฯ ประกาศไม่รับเงินเดือน 3 เดือน เพื่อช่วยเหลือประชาชน ด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. พร้อมปฏิบัติเช่นเดียวกับนายกฯ และกรม.บางคนที่ไม่รับเงินเดือน 3 เดือน เพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด 19 ขณะนี้ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ยังขอคิดดูก่อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, springnews, bangkokinsight, mcot)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า หลังครลกำหนดล็อกดาวน์ 14 วัน จะมีการพิจารณายืดระยะเวลาออกไปหรือไม่ต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้ง ส่วนการห้ามเคลื่อนย้าย 10 จังหวัด ขึ้นอยู่กับประกาศจากผู้ว่า ว่าต้องปฏิบัติอย่างไร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ)

-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ระบุ ตั้งแต่ 12 ก.ค. บริการขนส่งสาธารณะทุกชนิดทั้งทางบก น้ำ รางและอากาศ จะหยุดบริการตั้งแต่ 21.00-04.00 น. ยกเว้นบริการส่งอาหารหรือส่งสินค้า ลดบริการขนส่งสาธารณะทุกทางในการเดินทางข้าม 10 จังหวัดควบคุมสูงสุด ตั้งแต่ 12-25 ก.ค. และให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานที่บ้าน ใช้ประชุมผ่านออนไลน์เป็นหลัก แต่งานบริการประชาชนยังปฏิบัติเหมือนเดิม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ห้างแม็คโคร สาขา ถ.นครอินทร์ อ.เมืองนนทบุรี มีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปซื้อของใช้จำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อสำรองไว้ใช้ หลังศบค.ประกาศมาตรการล็อกดาวน์และเคอร์ฟิว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ว่า การล็อกดาวน์ครั้งนี้ใกล้เคียงช่วงเดือน เม.ย. 2563 จะสร้างความเสียหายประมาณ 260,000 ล้านบาท/เดือน มากกว่ามาตรการกึ่งล็อกดาวน์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเกือบ 3 เท่า การล็อกดาวน์จึงต้องคุ้มค่าและจบจริง โดยต้องทำ "4 ปลดล็อก 2 ล็อก" ได้แก่ 1.ปลดล็อกการจำกัดการตรวจ และการเข้าถึงการตรวจ 2.ปลดล็อกข้อจำกัดรพ. ตรวจเป็นบวกต้องรับตัวเข้ารักษา 3.ปลดล็อกระบบโลจิสติกส์ เพื่อกระจายและขนส่งผู้ป่วยไปสู่รพ.ที่ยังพอมีสักยภาพในจังหวัดติดเชื่อน้อย 4.ปลดล็อกแนวทางปฏิบัติการให้ยาเมื่อเชื้อลงปอด 5.ล็อกคนไม่ให้กลับภูมิลำเนาจากพื้นที่สีแดงไปที่อื่น และ 6.ล็อกซื้อวัคซีนคุณภาพทันที โดยปลดล็อกขั้นตอนยึดเยื่อต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับล็อกดาวน์เฉพาะบางพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงและระบาดมาก หากรัฐบาลจะประกาศใช้มาตรการอื่นก็ต้องคำนึงให้ครอบคลุมแนวทางการดูแล และเยียวยาทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบชัดเจน ไม่เช่นนั้นอาจลามไปถึงปัญหาทางสังคมได้ และภาครัฐต้องจัดหาวัคซีนให้เร็วและเพียงพอ พร้อมทั้งนำชุดตรวจหาเชื้อแบบเร่งด่วนมาใช้ เพื่อลดความแออัดคนไปรอตรวจ

2.มีอับเรียกร้องจัดหาวัคซีน mRNA

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ข่าวสด

-นายชินวัตร จันทร์กระจ่าง นำมวลชนกลุ่มแดงก้าวหน้า 63 ไปรวมตัวอ่านแถลงการณ์ถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมชูป้าย "7 ปี ออกไปเถอะ นะจ๊ะ" ระบุว่า มาทวงถามการนำเข้าวัคซีน mRNA หรือ วัคซีนคุณภาพและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้จริง โดยที่ไม่ต้องผ่านบริษัทเอกชน และต้องฉีดให้ประชาชนทุกคนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ศส.ต้องให้คำตอบภายใน 7 วัน เพราะตั้งแต่เดือน มี.ค. 2563 ถึงปัจจุบัน รัฐบาล-ศบค.ไม่สามารถจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพและป้องกันโควิดได้ แต่ยังคงฉีดวัคซีนดังกล่าวให้ประชาชน

3.ประสิทธิภาพวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ mcof

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ เปิดผลการศึกษารับวัคซีนเข็มแรกต่อไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลตา ระบุว่า การฉีดวัคซีนซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มและแอสตราเซนเนกา พบวัคซีนซิโนแวค+แอสตราเซนเนกา ให้ระดับการป้องกันสายพันธุ์เดลตาได้ดีกว่าซิโนแวค 2 เข็ม แต่ไม่เท่าแอสตราเซนเนกา 2 เข็ม แนวโน้มที่ดีที่สุดคือ ซิโนแวค 2 เข็ม + แอสตราเซนเนกา 1 เข็ม พบระดับภูมิคุ้มกัน Neutralize antibody สูง 99% รวมถึงค่า IC 50 ต่อสายพันธุ์เดลตาในระดับสูงสุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ mcof

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า การศึกษาของศูนย์ฯ พบว่า การให้วัคซีนซิโนแวคเข็มแรก และเข็มที่ 2 แอสตราเซนเนกา ใน 3-4 สัปดาห์ต่อมา พบว่าหลังฉีดเข็ม 2 แล้ว 1 เดือน ภูมิต้านทานจะสูงกว่าการให้ซิโนแวค 2 เข็ม ประมาณ 8 เท่า และการขัดขวางไวรัสสูงถึง 95% แต่ถ้าให้วัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม และกระตุ้นด้วยแอสตราเซนเนกา ภูมิต้านทานจะสูงขึ้นไปมากกว่า 30 เท่า ซึ่งข้อมูลยังมีน้อยและกำลังศึกษาอยู่ การให้วัคซีนสลับเข็มประมาณ 1,000 ราย ไม่พบอาการข้างเคียงรุนแรง ภายในสิ้นเดือนนี้จะได้ข้อมูลละเอียดยิ่งขึ้น รวมทั้งความปลอดภัยจากการศึกษาทางคลินิก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

-บราซิล เผยแพร่ผ่านวารสารวิชาการ แลนเซต ไมโครบี ระบุว่า เชื้อโควิด 19 สายพันธุ์แกมมา หรือ พี.1 ซึ่งพบครั้งแรกในบราซิล ทำให้สารแอนติบอดีซึ่งเกิดขึ้นจากการได้รับวัคซีนซิโนแวคมีประสิทธิภาพลดลง และส่งผลให้ผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 มาแล้วสามารถติดเชื้อแกมมาได้อีกครั้ง แม้ในพื้นที่ที่มีอัตราการฉีดวัคซีนสูง

-ตุรกี วิจัยพบวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อโดยมีอาการได้ 83.5% ป้องกันการติดเชื้อจนป่วยหนักต้องเข้ารพ. 100% แต่การทดลองมีข้อจำกัดที่ไม่มีตัวแทนกลุ่มอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และต่ำกว่า 18 ปีลงมา และไม่ได้มีการทดลองประสิทธิภาพกับเชื้อกลายพันธุ์ใหม่ๆ

4.การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-บ.สยามไบโอไซเอนซ์ นำวัคซีนแอสตราเซนเนกาออกจากโรงงาน 2 คับ คาดว่า เป็นล็อตส่งมอบล่าสุด ซึ่งเดือน ก.ค. ตามแผนจะส่งมอบอีก 10 ล้านโดส แต่ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เผยว่าอาจส่งมอบได้ไม่ครบตามจำนวน เพราะต้องส่งมอบบางส่วนให้ประเทศอื่นด้วย โดยกำลังการผลิตช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. คาดว่าน่าจะผลิตได้ 16 ล้านโดสต่อเดือน

5.วัคซีนทางเลือก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thansettakij

-นพ.บุญ วานลิน ประธานกรรมการ บมจ. ธนบุรี เฮลแคร์ กรุ๊ป เปิดเผยว่า อยากให้ อภ.เซ็นสัญญาสั่งซื้อกับโมเดอร์นาให้เร็วที่สุด หากได้รับในเดือน ก.ย.ยิ่งดี เครือฟ.ธนบุรีเตรียมสำรองเงินสดไว้ 1.5 หมื่นล้านบาท สามารถจ่ายให้อภ.ได้ศุกร์นี้

ภญ.อาทิตร์น จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รพ.บำรุงราษฎร์ กล่าวว่า รพ.จะเปิดให้จองวัคซีนโมเดอร์นาในวันที่ 9 ก.ค. นี้ โดยสงวนสิทธิ์ให้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ป่วยหรือลูกค้าที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิดมาก่อน สามารถฉีดวัคซีนโมเดอร์นาได้ 2 เข็ม และกลุ่มที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคแล้ว 2 เข็ม จะได้รับโมเดอร์นา 1 เข็มเป็นบูสเตอร์

นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.สมุทรสาคร กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่พอมิเงินเตรียมสั่งจองวัคซีนทางเลือก เบื้องต้นมีแผนจะสั่งวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 7 แสนโดส

6.การบริหารจัดการเตียง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, สยามกีฬา

-น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามข้อสั่งการนายกฯ ที่ให้เร่งเพิ่มเตียงผู้ป่วยโควิด 19 สธ.ได้ต่อสัญญาใช้เมืองทองธานีสำหรับทำรพ.บุษราคัมต่อไปอีกจนถึงสิ้นเดือน ต.ค. 2564 ขณะเดียวกัน กรมควบคุมโรคและกรมการแพทย์ได้ประสานเครือข่ายกู้ชีพ กู้ภัย จัดทีมปฏิบัติการเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อรายเดียวที่บ้านในพื้นที่กทม. เพื่อรับตัวเข้าสู่ระบบรักษาตามระดับอาการ นอกจากนี้ สธ.ร่วมกับ ก.คมนาคม เตรียมตั้งรพ.สนาม ณ อาคาร Satellite 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 5,000 เตียง สำหรับผู้ป่วยสีเขียวและเหลือง คาดว่าจะเปิดให้บริการได้อีกไม่นาน ส่วนกทม.และรพ.ธนบุรีได้ขยายห้อง ICU รพ.สนามราชพิพัฒน์ 1 เขตทวีวัฒนา เพื่อรองรับผู้ป่วยสีแดงประมาณ 40 เตียง จะทยอยเปิดรับผู้ป่วยตั้งแต่ 10 ก.ค.เป็นต้นไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, มติชน, ประชาชาติธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวอิศรา, ช่อง 5, 9, TNN, workpointtoday)

-โฆษก สพฉ. กล่าวว่า การหาเตียงล่าช้าเนื่องจากต้องระบุประเภทเตียงที่ชัดเจนถึงจะรับผู้ป่วยได้ ขณะนี้ได้ปรับนโยบายโดยจัดหน่วยปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนที่เร็วรับพื้นที่โดยไม่ต้องระบุเตียง เพราะห่วงคนติดค้างอยู่ในบ้าน และเกรงอาการเปลี่ยนแปลงเสียชีวิต ทั้งนี้ สธ.พยายามขยายเตียงให้ได้มากขึ้น พร้อมประสานภาคประชาสังคม เพจต่างๆ ส่งข้อมูลทางไลน์ รวมถึงข้อมูลที่โทรสายด่วน 1668, 1330, 1669 รวบรวมชื่อ นามสกุล เบอร์โทร ที่อยู่ อาการป่วย ผลตรวจยืนยันและคัดกรอง จัดลำดับปฏิบัติการ 24 ชั่วโมง หากเป็นกลุ่มสีแดง ให้ศูนย์เฝ้าระวัง กทม. รับดำเนินการ กลุ่มสีเหลือง สพฉ.และเครือข่ายจิตอาสาเข้าไปรับ ส่วนกลุ่มสีเขียว เข้าสู่ Home Isolation หรือรพ.สนาม

7.รอคิวตรวจโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-ที่บริเวณวัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน กทม. มีประชาชนมารอคิวตรวจหาเชื้อโควิดอย่างต่อเนื่อง ช่วงเวลา 06.00 น. ประชาชน 500 - 600 คน มารอบริเวณลานวัดท่ามกลางฝนตก บางคนใช้ร่มกางนอน บางส่วนหาที่หลบตามใต้ต้นไม้ เพราะมีเต็นท์ให้บริการเพียง 1 เต็นท์ ที่เหลือเป็นเต็นท์ของเจ้าหน้าที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-ที่วัดพลมานีย์ เขตลาดกระบัง กทม. สำนักงานเขตลาดกระบัง ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันดารัตติกุทิศ และรพ.เวสต์เมดิคอล จัดเป็นศูนย์ตรวจคัดกรองเชิงรุกฟรีสำหรับประชาชนสัญชาติไทย โดยตรวจได้ 1,000 คน มีประชาชนรอรับบัตรคิวจำนวนมาก บางคนมารอตั้งแต่ 20.00 น.

8.การใช้ Rapid Test

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยข้อเสนอการใช้ Rapid Antigen Test สำหรับสถานการณ์ที่มีการติดเชื้อโควิด 19 ในชุมชนวงกว้าง ว่า Test kit ในไทยมี 24 ยี่ห้อที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก ออย. และได้รับการอนุญาตให้ใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้น ใช้งานง่ายภายใน 10-30 นาที ค่าผลตรวจเป็นบวกอาจไม่ได้หมายความว่าป่วย และค่าผลตรวจเป็นลบไม่ได้แปลว่าไม่ติดเชื้อ เหมาะกับการตรวจในชุมชน คลัสเตอร์ เพื่อค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกให้เร็วขึ้น ทำให้เจอคนไข้ผลเป็นบวกเพิ่มมากขึ้น อาจต้องดำเนินการควบคู่กับ home isolation และ community isolation เพื่อคัดกรองและคัดแยกผู้ป่วยแต่ละระดับสี ส่วนค่าบริการเบื้องต้น สปสช.กำลังหารือการเบิกจ่าย 1 ชุดไม่เกิน 450 บาท/ราย รวมค่าบริการต่างๆ แล้วไม่เกิน 600 บาท/ราย และในอนาคตอาจพิจารณาให้ประชาชนซื้อตรวจได้เองที่บ้าน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, thejournalistclub

-ภก.สุภณีย์ ประเสริฐสุข ประธานชมรมเภสัชชนบท ลงนามในจดหมายเปิดผนึก ขอให้ ออย.และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พิจารณาอนุญาตให้ใช้ชุดตรวจเบื้องต้นสำหรับประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งอนุญาตให้มีการนำเข้าฉุกเฉิน ส่วน สปสช.ดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำ และให้ออย. และสปสช. เผยแพร่แนวทางการใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับประชาชนและการแปลผลที่ถูกต้อง อีกทั้งการปฏิบัติตัวเมื่อพบว่าผลตรวจเป็นบวก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-ชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ข้อความว่า ถึงเวลาที่ประชาชนต้องเข้าถึงการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยตนเองได้ และมีระบบการกักตัวรักษาที่บ้าน ให้พึ่งพาพ.เฉพาะการเจ็บป่วยที่มีอาการปานกลางขึ้นไปเท่านั้น โดยชุดตรวจหาเชื้อโควิดด้วยตนเองราคาต้นทุน 300-400 บาท ในประเทศไทยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่รับรองจึงยังไม่มีการวางขายหรือใช้ในประเทศ หากกลุ่มเสี่ยงตรวจเชื้อโควิดด้วยตนเองได้ จะกักตัวที่บ้านไม่ไปแพร่เชื้อต่อ การระบาดของโรคจะลดลงโดยไม่ต้องล็อกดาวน์

9.เอาผิดกองประกวดมิสแกรนด์สมุทรสาคร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์เดลินิวส์

-เพจซีทรู เผย เวทีมิสแกรนด์สมุทรสาคร ที่นายฉวีวัฒน์ อิศรโรตศรี ไปร่วมงานประกวดเมื่อช่วงปลายเดือน มิ.ย. ได้ส่งนางงามถอดแมสก์ เบียดเสียดกันในกอง จนนางงามติดโควิด 13 คน พี่เลี้ยง 9 คน ผู้ร่วมงาน 100 กว่าคนเสี่ยงติดโรค โดยกองประกวดไม่ได้แสดงความรับผิดชอบ

-ด้าน ผอ.เขตห้วยขวาง กล่าวถึงกรณีกองประกวดมิสแกรนด์สมุทรสาคร 2021 ฝ่าฝืนประกาศกม. เรื่องให้ประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนัก ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจ สน.มักกะสัน

10.ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, ข่าวสด

-นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รอง ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เผย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10 ราย หลังเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ไม่น่าไว้วางใจ และยังพบสายพันธุ์อินเดีย 1 ราย กำลังรักษาที่รพ.แต่ยังไม่มีการยืนยัน สำหรับสายพันธุ์แอฟริกาพบผู้ป่วยเพิ่ม 4 ราย ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางจากสหรัฐอเมริกาหรืออเมริกาในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 14 คน และติดเชื้อโควิด 1 ราย กำลังรักษาที่รพ. มีผู้สัมผัสใกล้ชิด 1 คน เข้าพักใน ALQ ที่เหลืออีก 13 คน ขอเดินทางกลับประเทศไปแล้ว

11.ระวังคลัสเตอร์ผู้เสียชีวิตจากโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-น.ต. นพ.อรรถสิทธิ์ ตูลอานวย หัวหน้าแผนกนิติเวชศาสตร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กล่าวว่า จากการชันสูตรศพผู้เสียชีวิตในพื้นที่กทม. พบว่าหลายรายเสียชีวิตเพราะโควิด 19 โดยไม่ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาในสถานพยาบาล ทำให้หน่วยงานไม่มีข้อมูลและไม่มีการประกาศไหม้โลงของผู้เสียชีวิตให้ผู้ใกล้ชิดได้รับทราบ ซึ่งคนเหล่านี้ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงในการสัมผัสแต่เมื่อไม่ทราบจึงไม่ระมัดระวังตัวในการสัมผัสกับบุคคลรอบข้าง ทำให้มีโอกาสแพร่เชื้อและกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ต่อไป รวมทั้งเมื่อไม่มีข้อมูลว่าติดโควิด 19 จึงไม่มีหน่วยงานเข้าไปมาเชื้อในบ้านที่ผู้ป่วยเสียชีวิต รวมถึงชุมชนและร้านค้าต่างๆ นอกจากนั้น ยังมีปัญหาของระบบฐานข้อมูล เพราะแม้ในการชันสูตรศพจะสงสัยว่าเสียชีวิตจากโควิด 19 แต่หากไม่มีผลการรักษา กรมควบคุมโรคจะไม่บันทึกในฐานข้อมูล ขณะที่นิติเวชไม่มีอุปกรณ์และงบประมาณเพียงพอที่จะตรวจพิสูจน์โรค จึงเป็นช่องโหว่ในการทำงานและการควบคุมโรค

12.ฟ้าทะลายโจรขาดตลาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-มูลนิธิรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ชี้แจงว่า ขณะนี้ฟ้าทะลายโจรขาดสต็อกเนื่องจากปริมาณความต้องการสูง และส่วนใหญ่นำไปมอบให้กับผู้ป่วยโควิด 19 ที่อาการไม่หนัก และส่งมอบให้พื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ มูลนิธิฯ กำลังเร่งบริหารจัดการกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยในระหว่างนี้ ประชาชนที่ต้องการกินเพื่อป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันสามารถใช้สมุนไพรใกล้เคียงตัว เช่น กระชาย ขมิ้นชัน ขิง มะขามป้อม ฯลฯ นำมาประกอบอาหารทดแทน

11.พระนครศรีอยุธยากังวลการแพร่เชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ชาวบ้านร้องทุกข์ว่า ใน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มีผู้ติดโควิด 19 จำนวนมาก รวมทั้งในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง ต.สนับทึบ มีพนักงานติดโควิดหลายคนแต่โรงงานยังไม่มีการดำเนินการตามมาตรการสธ. เมื่อโทรศัพท์แจ้งสสจ.พระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่แจ้งให้โทร.ไปสสอ.วังน้อย แต่ไม่สามารถติดต่อได้ ทำให้ชาวบ้านเกิดความกังวล

12.คลัสเตอร์ใหม่และรายงานผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, springnews, 77kaoded)

-สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 569 ราย คลัสเตอร์ใหม่คือโรงงานเสื้อผ้า **สมุทรปราการ** แคมป์ก่อสร้างป่วยเพิ่ม 35 ราย **พระนครศรีอยุธยา** ชุมชนหน้า factory land ป่วยเพิ่ม 177 ราย **ฉะเชิงเทรา** โรงเรียนประจำป่วยเพิ่ม 23 ราย **สระบุรี** บริษัทผลิตโลหะ อ.หนองแค ป่วยเพิ่ม 64 ราย **ลำปาง** โรงเรียนป่วยเพิ่ม 36 ราย **ชลบุรี** บัณฑิตเชื้อรายใหม่ 317 ราย **กระบี่** คลัสเตอร์โรงเรียนปอเนาะพบผู้ป่วยเพิ่ม 28 ราย รวม 240 ราย **ราชบุรี** คลัสเตอร์แรงงานเมียนมาติดเชื้อ 29 ราย ทั้งหมดทำงานในตลาดศรีเมือง เร่งตรวจเชิงรุกกลุ่มผู้เสี่ยงสูง 1,200 คน **อุดรธานี** พบคลัสเตอร์ใหม่กลุ่มนักบาสเกตบอล 21 ราย **นนทบุรี** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 301 ราย **ระยอง** พบสายพันธุ์เดลตาแล้ว 9 ราย และพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 86 ราย **ปราจีนบุรี** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 114

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ราย โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีเด็ก 2-3 ขวบติดเชื้อแล้ว 5 ราย พิษณุโลก สั่งปิดโรงงานไทยแอโรวี 7 วัน หลังติดเชื้อแล้ว 16 ราย พร้อมกักตัวแรงงานทั้งหมด และให้ประกันสังคมจ่ายชดเชย 50% ในช่วงที่ปิด บุรีรัมย์ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 45 ราย กระจายใน 17 อำเภอ ศรีสะเกษ ผู้ป่วยเพิ่ม 43 ราย ผู้ป่วยสะสม 832 ราย นครราชสีมา ผู้ป่วยรายใหม่ 71 ราย อำนาจเจริญ ผู้ป่วยรายใหม่ 18 ราย นครพนม ผู้ป่วยรายใหม่ 23 ราย ส่วนใหญ่มาจากพื้นที่เสี่ยงกทม.และปริมณฑล ปัตตานี ทุกอำเภอเป็นพื้นที่สีแดงเข้มและควบคุมไม่ได้ อมายอ พบประชาชนรายหนึ่งกลับจากมรั๊กสะละลาแต่ไม่ยอมมารายงานตัว และไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อเพราะไม่แสดงอาการ ไปแพร่เชื้อกับคนอื่นๆ และคนในครอบครัวกว่า 100 ราย สงขลา ตรวจเชิงรุกอย่างเข้มข้น พบผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดจากครอบครัวและหน่วยงาน 170 ราย</p>	
<p>มาตรการ สธ.และหน่วยงานอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, newtv, acnews, 77kaoded, ช่อง 9</p> <p>-รพ.สธ. พร้อมด้วย ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ผู้บริหาร สธ. และผู้บริหาร อปท.ใน จ.สมุทรปราการ ร่วมเปิด รพ.สนามสมุทรปราการรวมใจ 5 WHA ณ อาคารคลังสินค้า โครงการ WHA Mega Logistics Center Chonlaharnpichit จ.สมุทรปราการ พร้อมขอบคุณ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น สนับสนุนพื้นที่อาคารคลังสินค้า อาคาร C จัดตั้งรพ.สนามขนาด 1,200 เตียง รองรับผู้ป่วยสีเขียวใน จ.สมุทรปราการ กทม.และปริมณฑล พร้อมทั้งจะเร่งฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังให้ได้มากที่สุดภายในเดือน ก.ค. โดยเฉพาะในเขต กทม.และปริมณฑล เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่กทม.และปริมณฑล สธ.จะปรับโดยให้เร่งฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่อายุเกิน 60 ปี รวมทั้งผู้มีโรคประจำตัว 7กลุ่มโรค โดยจะฉีดให้ได้ 1 ล้านโดสภายใน 2 สัปดาห์ และเห็นชอบในการจัดสรรวัคซีนที่ได้รับบริจาคจากต่างประเทศทั้งไฟเซอร์และแอสตราเซนเนกาโดยมุ่งเน้นไปที่ผู้สูงอายุเกิน 60 ปี และ 7 กลุ่มโรค รวมทั้งชาวต่างชาติที่มีอายุเกิน 60 ปี และมีโรคประจำตัว ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และผู้จำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา นักกีฬา นักการท่องเที่ยว โดยให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นบุคลากรให้กับบุคลากรทางการแพทย์ให้เร็วที่สุดด้วย</p> <p>นอกจากนี้ สธ. กทม. และจังหวัดปริมณฑล โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการเพิ่มความสามารถรักษาพยาบาล เช่น ไอซียูสนาม รพ.สนาม การแยกกันในชุมชน หรือศูนย์พักคอยรอการส่งต่อ รวมทั้งการแยกกักที่บ้าน และการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรในระหว่างแยกกัก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>-นพ.เจด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงมาตรการ Home Isolation และ Community Isolation ว่า สปสช.ได้เตรียมงบประมาณสนับสนุนไว้แล้ว โดยจะจ่ายรายการต่างๆ เหมือนอยู่รพ. และยังเพิ่มค่าอาหารและค่าบริหารจัดการให้กับรพ. อีกวันละ 1,000 บาท ตามจำนวนวันที่ผู้ป่วยอยู่ และค่าอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและอุปกรณ์วัดระดับออกซิเจนไม่เกินคนละ 1,100 บาท ส่วนยาสามารถจัดส่งให้ได้ตามที่แพทย์แนะนำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>-นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.รพ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช นำคณะมารับผู้ป่วยโควิดจำนวน 19 คน ที่เดินทางจาก จ.ปทุมธานี มาถึงรพ.สิชล โดยรถทัวร์ปรับอากาศ 2 ชั้น คนขับ 2 คน แยกส่วนกันกับผู้ป่วย และนำตัวผู้ป่วยเข้ารักษาทันที</p> <p>-นายธัชกร หัตถาธยากุล ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ แถลงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โควิด 19 โดยเฉพาะการสร้างรพ.สนาม รองรับชาวบุรีรัมย์ที่ติดเชื้อจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล แต่ไม่มีเตียงรักษา กลับมารักษาที่บ้านเกิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>-ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า ยังเดินทางโครงการสมุย พลัส โมเดล ที่จะเปิดดำเนินการ 15 ก.ค. 2564 แต่ใน 3 วันแรกนักท่องเที่ยวต้องอยู่ในบริเวณโรงแรม วันที่ 4-7 ออกจากพื้นที่โรงแรมได้แต่ต้องอยู่ในเกาะสมุย โดยช่วง 7 วันแรกต้องพักในโรงแรมที่เป็น ALQ เท่านั้น ทั้งนี้ จ.สุราษฎร์ธานี ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว 1.7 แสนคน หรือ 15.2% และฉีดวัคซีนเข็ม 2 แล้ว 7.6 หมื่นคน หรือ 6.7% ส่วนเกาะสมุยมีประชากรรวมประชากรแฝง 6.7 หมื่นคน ฉีดวัคซีนได้ตามเกณฑ์สร้างภูมิคุ้มกันหมู่แล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>-นายันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษก สปส. เปิดเผยว่า สปส.ได้บูรณาการร่วมกับ มท. กทม. สธ. และ สปสช. เปิดจุดตรวจคัดกรองโควิด 19 ให้กับผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หลังจากนั้นจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปด้วย ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น เขตดินแดง ตั้งแต่ 12 ก.ค. 2564 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 10 ก.ค.เป็นต้นไป ผ่าน https://sso.icntracking.com</p> <p>-ผู้ว่าฯ กทม. ตรวจความพร้อมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางกอกน้อย เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ก่อนนำส่งรพ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>-ศ.นพ.นิตี มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์เฟซบุ๊ก เชิญแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนและต้องการรับการฉีดวัคซีนเข็มแรก ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มกับราชวิทยาลัยฯ ทาง https://bit.ly/FormForDoc ฟรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี ระบุ ชาวปทุมธานีที่ลงทะเบียนไว้แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะทยอยจัดสรรวัคซีนตามที่จองไว้ 500,000 โดส ซึ่งบุคคลที่น่าเป็นห่วงตอนนี้คือ บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการฉีดยาหรือผู้เกี่ยวข้อง ราชวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรวัคซีนฉีดให้ต่างหากไม่รวมกับที่อบจ.ขอซื้อ ซึ่งได้ทำหนังสือแสดงความจำนงค์ในส่วนของ จ.ปทุมธานีไปแล้ว และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ในการฉีดไว้เรียบร้อยแล้ว</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>เชื่อดื้อยา CRE ในเด็ก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-กรมการแพทย์ แนะนำผู้ปกครองเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียดื้อยา CRE ในเด็กจากการใช้ยาปฏิชีวนะไม่ถูกวิธี ทำให้เชื้อแบคทีเรียปรับตัวและพัฒนาการดื้อยา ต้องใช้ยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เสี่ยงต่อการแพ้และเกิดผลข้างเคียงรุนแรง ถึงไม่มียาปฏิชีวนะที่สามารถรักษาได้ เชื้อจะอาศัยอยู่ในลำไส้ได้ 6-9 เดือน สามารถก่อโรคไปยังระบบอื่นของร่างกาย และแพร่เชื้อได้โดยการสัมผัส ป้องกันการเกิดเชื่อดื้อยาในเด็ก คือ ดูแลบุตรหลานให้ได้รับยาปฏิชีวนะตามแพทย์สั่ง และไม่ซื้อยาปฏิชีวนะมารับประทานเอง หมั่นล้างมือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค</p>	
<p>ป้องกันโรคเชื้อเข้าเสื่อมในพระสงฆ์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-กรมการแพทย์ แนะนำพระภิกษุดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเชื้อเข้าเสื่อม โดยควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และระมัดระวังพฤติกรรมเคลื่อนไหวต่างๆ จากการปฏิบัติกิจของสงฆ์ เช่น การนั่งสมาธิ คุกเข่าสวดมนต์เป็นเวลานาน ข้อจึงเกิดอาการปวด อักเสบ และบวม จากการที่กระดูกเสียดสีกัน หากปล่อยไว้เป็นเวลานาน อาจส่งผลให้ข้อเข่าโก่งงอและผิดรูป หากพบอาการผิดปกติ ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อให้การรักษาโดยทันที วิธีการรักษาได้แก่ 1.การรักษาด้วยวิธีไม่ผ่าตัด โดยให้ความรู้รักษาด้วยยาหรือการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ ที่ไม่ใช่ยา และ 2.การรักษาด้วยวิธีผ่าตัด</p>	
<p>สารเคมีรั่วในโรงงานหมิงตี้ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>-กรมอนามัย แนะนำประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่โรงงานผลิตเม็ดโพลีเมอร์และพลาสติก จ.สมุทรปราการ ที่เกิดการระเบิด มีมลพิษทางอากาศจากฝุ่นละออง ไอ/ควันจากโรงงาน อาจเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียและสารเคมีต่างๆ โดยเฉพาะก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล คือ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และออกไซด์ของไนโตรเจน ที่จะปนเปื้อนกับน้ำฝน เกิดเป็นภาวะฝนกรด ขอให้งดเก็บน้ำฝนไว้ใช้อุปโภคบริโภค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>-เจ้าหน้าที่ ปก. ตรวจพบการรั่วไหลของสารสไตรีนบริเวณถังเก็บสารเคมีในโรงงานหมิงตี้ เป็นบริเวณเชื่อมต่อท่อส่งขนาด 6 นิ้ว ได้ส่งทีมเข้าไปปิดวาล์วหยุดการรั่วไหล มีเจ้าหน้าที่ถูกละอองของสารเคมีเกิดอาการแสบร้อนที่ผิวหนัง ต้องรีบล้างตัว ส่วนปฏิบัติการเก็บกู้สารสไตรีนที่อยู่ในถังอยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ด้าน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า จากการติดตามคุณภาพอากาศใน จ.สมุทรปราการ และกรุงเทพฯ บริเวณที่ห่างจากจุดเพลิงไหม้โรงงานหมิงตี้ เคมีคอล จก. รัศมี 1-20 กม. ในภาพรวมมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ประชาชนสามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติ</p>	
<p>ให้เรือนจำปลูกฟ้าทะลายโจร สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ตั้งคณะทำงานส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในเรือนจำและทัณฑสถาน เพื่อเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส โดยเฉพาะฟ้าทะลายโจรที่สำคัญสำหรับสถานการณ์โควิด คาดว่าอีกประมาณ 3 เดือน ราชทัณฑ์จะเป็นคลังสำรองสมุนไพรได้</p>	